

การมอบหมายภารกิจขับเคลื่อนนโยบายโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒

ภารกิจ/กิจกรรม	รายละเอียดภารกิจ/กิจกรรม	กลุ่มงาน/หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑. พื้นที่ดำเนินการทั้ง 16 อำเภอดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการฯ</p>	<p>1.พื้นที่ดำเนินงาน กิจกรรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 0-2 ปี ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.1กิจกรรมทางสุขภาพ (Health activities) หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลสุขภาพของสตรี ตั้งแต่ระยะก่อนการตั้งครรภ์จนถึงคลอด หลังคลอด และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ การฝากครรภ์คุณภาพ การคลอดคุณภาพ การเยี่ยมหลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี รวมทั้งงานโภชนาการ งานทันตกรรม งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และงานพัฒนาการเด็ก</p> <p>1.2กิจกรรมทางสังคม (Social activities หรือ Non health activities) หมายถึง โครงการกิจกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและครอบครัว ได้แก่ กิจกรรมด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรมที่สร้างความรัก ความอบอุ่นให้เด็ก ฯลฯ</p>	<p>-ส่งเสริมสุขภาพ สสจ. ชัยภูมิ</p> <p>-รพศ. ,รพท., รพช. , รพ.สต. ,ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทุกแห่ง</p> <p>-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p>
<p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ทุกระดับ</p>	<p>๒.๑ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและกลไกการดำเนินงานของโครงการ จึงควรมีโครงสร้างในระดับต่างๆดังนี้</p> <p>๒.๑.๑ คณะกรรมการระดับจังหวัด มี ๒ ชุด ได้แก่</p> <p>๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน</p> <p>๒) คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว (Child & Family Team : CFT จังหวัด) มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานแม่และเด็ก เป็นรองประธาน พม. จังหวัดหรือผู้แทน เป็นกรรมการ สตรีแพทย์ รพ.จังหวัด เป็นกรรมการ กุมารแพทย์ รพ.จังหวัด เป็นกรรมการ ทันตแพทย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการ สสอ./ผอ.รพช. ของอำเภอเป้าหมาย เป็นกรรมการ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นเลขานุการ</p> <p>๒.๑.๒ คณะกรรมการระดับอำเภอ มี ๒ ชุด ได้แก่</p> <p>๑) คณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board) มีนายอำเภอเป็นประธาน</p> <p>๒) คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว (Child & Family Team : CFT อำเภอ) มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขอำเภอเป็นประธาน</p> <p>๒.๑.๓ คณะกรรมการระดับตำบล มี ๒ ชุด ได้แก่</p> <p>๑) คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT ตำบล) มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ ปลัดอบต. เป็นกรรมการ ผู้แทนคุณครู เป็นกรรมการ ประธานอสม. เป็นกรรม การ ตัวแทนพระสงฆ์ เป็นกรรมการ ผู้อาวุโสในตำบล เป็นกรรมการ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผอ.รพ.สต.หรือพยาบาลวิชาชีพ เป็นเลขานุการ</p> <p>๒) ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับหมู่บ้าน ตามจำนวนหมู่บ้าน ประธานควรเลือกมาจากที่ประชุม สำหรับองค์ประกอบได้แก่ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ครูหรือข้าราชการเกษียณอายุแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ</p>	<p>-ส่งเสริมสุขภาพ สสจ. ชัยภูมิ</p> <p>-ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>-โรงพยาบาลทุกแห่ง</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>-อปท.ทุกแห่ง</p> <p>-รพ.สต.ทุกแห่ง</p>

ภารกิจ/กิจกรรม	รายละเอียดภารกิจ/กิจกรรม	กลุ่มงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๓.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด ๒ ครั้งต่อปี</p>	<p>๓.๑ ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญประชุม ครั้งที่ ๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑)</p> <p>๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการ</p> <p>๓.๒ สรุปการประชุม และส่งรายงานการประชุม</p> <p>๓.๔ เชิญประชุม ครั้งที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒)</p> <p>๓.๕ จัดประชุมคณะกรรมการ</p> <p>๓.๖ สรุปการประชุม และส่งรายงานการประชุม</p>	<p>-ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชัยภูมิ</p>
<p>๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ</p>	<p>๔.๑ ส่งหนังสือแจ้งการประชุม/เชิญวิทยากร</p> <p>๔.๒ จัดการประชุม</p> <p>๔.๓ สรุป รายงานผลการประชุม</p> <p>๔.๔ กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือน</p> <p>๔.๕ นำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด</p>	<p>-ส่งเสริมสุขภาพ/ICT สสจ.ชัยภูมิ</p>